

press release

มุมมองที่แตกต่าง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแจง 3 ปัจจัยหลัก หนุนเศรษฐกิจไทยโตได้ถึง 4.3%

16 มกราคม 2561 กรุงเทพฯ – ทีมนักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นำเสนอมุมมองที่แตกต่าง พร้อมปัจจัยหลัก 3 พร้อมเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ถึงร้อยละ 4.3 ได้ในปี 2561

ดร. ทิม ลีพะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ประจำประเทศไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานแถลงข่าว *Global Research Briefing 2018* ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้แก่สื่อมวลชน และลูกค้าของธนาคารว่า 3 ปัจจัยหลักที่พร้อมหนุนให้เศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโตได้ถึง 4.3% ซึ่งมากกว่าสำนักอื่นที่คาดการณ์ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 4%คือการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคการผลิตเพื่อส่งออก ภาคการบริการ และภาคการเกษตร

สำหรับในภาคการผลิตเพื่อส่งออกนั้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของจีดีพี และเติบโตอย่างต่อเนื่องในครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อมองลึกลงไปจะเห็นว่าการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตในปี 2560 นั้นเติบโตถึงร้อยละ 15 ระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นสัญญาณให้เห็นถึงการเติบโตในภาคการส่งออกในปี 2561 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะโตที่ร้อยละ 6.5

ในส่วนของภาคการบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจีดีพี ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 10 จาก 35 ล้านคน/ปี เป็น 38 ล้านคน/ปี และจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้กว่า 2.2 ล้านล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 15 ของจีดีพี) และในจำนวนนั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่าร้อยละ 30 นอกจากนั้นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมองว่าการแข็งค่าของเงินบาทจะไม่เป็นอุปสรรคในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศแต่อย่างใด

ปัจจัยแรงหนุนที่สาม ได้แก่ภาคการเกษตร ที่คิดเป็นร้อยละ 10 ของจีดีพีและร้อยละ 30 ของการจ้างงานทั่วประเทศ จะได้แรงหนุนจากปรากฏการณ์ “ลานินยา” ที่คาดว่าจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งการกักตุนปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในปีที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับปริมาณที่มากกว่าปีก่อนหน้า และจะเป็นฉนวนป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการทำเกษตรได้เป็นอย่างดี

ด้านนโยบายการเงินของไทย ดร. ทิมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 โดยมีเหตุผลหลัก 4 ประการได้แก่ 1) แรงกดดันจากธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และมาเลเซียที่คาดว่าจะปรับดอกเบี้ยในช่วงต้นปีนี้ 2) การที่จีดีพีของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดสามปี 3) ความจำเป็นที่ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความไม่มีเสถียรภาพทางการเงิน และ 4) ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น

ในด้านค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่ายังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และอาจแข็งตัวขึ้นร้อยละ 5 และแตะ 31.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุนผ่านรายได้ที่ไหลเข้าประเทศผ่านทางภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการกลับเข้ามาในตลาดทุนของนักลงทุนต่างชาติที่หันมาให้ความสนใจในประเทศไทยอีกครั้งหลังการฟื้นตัวของเสถียรภาพทางการเงิน

#

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ธนาकरสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรงเจตน์ นามวงษ์ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

โทร. 0 2 724 8024, 08 6577 6969

Trongjate.Namwong@sc.com